

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ ๓๖๓



สลด. (eMail)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ๕1418/67

2 ก.พ. 2567 เวลา 18.47 น.



กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอแก้ไขเอกสารประกอบการขออนุมัติรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ ๒ : จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/๒๐๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารรายละเอียดประกอบคำชี้แจงคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ ๒ : จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime) จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารสรุปรายละเอียดการแก้ไข จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอเรื่องขออนุมัติรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ ๒ : จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime) มาเพื่อคณะกรรมการพิจารณา นั้น

กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน จึงได้ปรับแก้เอกสารรายละเอียดประกอบคำชี้แจงคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ ๒ : จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime) ซึ่งเป็นการปรับแก้ข้อความให้มีความกระชับ ชัดเจน รวมทั้งแก้ไขปรับปรุงข้อมูลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ ๒ : จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime) ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา และกิจกรรมจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณในภาพรวม สำคัญและกิจกรรมการดำเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการขอใช้เอกสารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา ระยะที่ ๒ : จัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แทนโครงการฉบับเดิมตามหนังสือที่อ้างถึง นอกนั้นคงเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(เพิ่มพูน ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๗ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : dcict.obec@gmail.com